



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โทร.๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๑

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ ว ๔๐๗๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอปรับแนวทางการรายงานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการกำหนดมาตรการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร.

เรียน ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙

ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ ๑๖๑๔/๒๐๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรมปศุสัตว์ ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดส่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ทำการสำรวจ จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานกองส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุสัตว์ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน ซึ่งจากหนังสือฉบับดังกล่าวมีการขอข้อมูลซ้ำซ้อนกับหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๒๓๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่กรมปศุสัตว์ได้ส่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัดทำการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และจำนวนสุกรที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรายงาน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของคุณข้อมูลดังกล่าวไม่เกิดความซ้ำซ้อน จนอาจเกิดความ สับสนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์จึงให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์ เขต ๑ - ๙ ดำเนินการ ดังนี้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

๑. ยกเลิกการดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๒๓๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในข้อ ๑ ที่ส่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทำการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และ จำนวนสุกรที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานกรมปศุสัตว์ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยให้สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวตามข้อสรุปการประชุมหารือการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และจำนวนสุกรในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดังนี้

๑.๑ ปศุสัตว์อำเภอปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกร ในระบบทะเบียน (DLD e-Regist)

๑.๒ ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบข้อมูล จัดพิมพ์รายงานข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และจำนวนสุกรรายอำเภอจากระบบทะเบียน (DLD e-Regist) และลงนามรับรองเอกสารกรณีมีความผันผวน ด้านจำนวนปริมาณพร้อมระบุเหตุผลประกอบ

๑.๓ ส่งรายงานในข้อ ๑.๒ แก่กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ext_econ@dld.go.th

๒. ให้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๒๓๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในข้อ ๒ ที่ส่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทำการสำรวจจำนวนซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ จัดเก็บในสถานที่พักซากสัตว์ หรือสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามเดิมแต่ให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอน การรายงาน โดยยกเลิกการรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th และให้รายงาน ในแบบรายงาน <https://forms.gle/f๘๑LshRkKaZ๘mLAX๘> หรือ QR Code ปรากฏแนบท้าย ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๓. ทำการ...

๓. ทำการสำรวจจำนวนพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสุกร (Brokers) ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานกรมปศุสัตว์ โดยยกเลิกการรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th และให้รายงานในรูปแบบรายงาน <https://forms.gle/xGYtY๙๔TpVPSkTHJ๗> หรือ QR Code ปรากฏแนบท้าย ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๔. เร่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนและการสำรวจความเสี่ยงของฟาร์มสุกรในพื้นที่ (E-SMART PLUS) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๕. สำรวจและยืนยันยอดเกษตรกรที่อยู่ในระหว่างการพักเล้าในการเลี้ยงสุกร พร้อมระบุถึงสาเหตุของการพักเล้า ตัวอย่างเช่น รอรอบการเลี้ยงใหม่ หรือ อยู่ในขั้นตอนการควบคุมโรค โดยให้รายงานสำนักงานปศุสัตว์เขตต้นสังกัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙

สำนักงานปศุสัตว์เขตทำการรวบรวมข้อมูลในข้อ ๕ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ส่งกรมปศุสัตว์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



(นายชัยวัฒน์ ไยธคล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบรายงานสถานที่พักซากสัตว์
หรือสถานที่จัดเก็บซากสัตว์



แบบรายงานจำนวนพ่อค้าคนกลาง
หรือผู้รวบรวมสุกร (Brokers)





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์) โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๑
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/๑๗๓๓๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับประกอบการกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด
ที่สำคัญในสุกร

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปัจจุบันยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคคอทิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วโลก รวมทั้งยังพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย และมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีรายงานการพบความเสี่ยงสูงในหลายพื้นที่ ของประเทศไทย จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสุกร จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงสถานะการปลอดโรคคอทิวาต์แอฟริกาในสุกร แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้มาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กรมปศุสัตว์จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรคคอทิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำรวจข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑. จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวนสุกร ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 ๒. จำนวนซากสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรที่จัดเก็บในสถานที่พักซากสัตว์ หรือสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 ๓. จำนวนสุกรที่เข้าเลี้ยงในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
- เพื่อกรมปศุสัตว์จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดมาตรการของกรมปศุสัตว์ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยการส่งแบบรายการให้ดำเนินการดังนี้
- ๑ ข้อมูลข้อที่ ๑ ให้ส่งแบบรายงานทั้งสำนักงานปศุสัตว์เขตต้นสังกัด และกรมปศุสัตว์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ swinehealth@dld.go.th เป็นประจำภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
 ๒. ข้อมูลข้อที่ ๒ ให้ส่งแบบรายงานเฉพาะสำนักงานปศุสัตว์เขตต้นสังกัดเป็นประจำภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
 ๓. ข้อมูลข้อที่ ๓ ให้ส่งแบบรายงานเฉพาะสำนักงานปศุสัตว์เขตต้นสังกัด
- ทั้งนี้เฉพาะในเดือนมกราคมนี้ให้ส่งแบบรายงานทั้งสามหัวข้อภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปโดยเร่งด่วน

(นายชัยวัฒน์ โยชอล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๑๔/ ๒๐๕๒

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรในปัจจุบัน

เรียน

อ้างถึง หนังสือที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๒๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับประกอบการกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ไฟล์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกร จำนวน ๑ ไฟล์

ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรในเดือนมกราคม ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้ร่วมกันตรวจสอบพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลผลการสำรวจดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกรัฐมนตรีทราบ ตามลำดับ แล้วนั้น

ในการนี้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชาให้กรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิด โดยให้ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลการสำรวจที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นฐานเพื่อปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบันในแต่ละเดือน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมปศุสัตว์จึงขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ext_econ@dld.go.th ทั้งนี้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบันในแต่ละเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

๒. ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช สมิเปรม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์



กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๗๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ext_econ@dld.go.th

.....
.....
.....

รายชื่อแนบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร.๐ ๒๖๕๓ ๕๕๗๕)

ที่ กษ ๐๖๑๔/ ๒๐๕๖ วันที่ ๓๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรในปัจจุบัน

เรียน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/ว๒๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับประกอบการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกร โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรในเดือนมกราคม ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้ร่วมกันตรวจสอบพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานข้อมูลผลการสำรวจดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกรัฐมนตรีทราบ ตามลำดับ แล้วนั้น

ในการนี้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบัญชาให้กรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงสุกรอย่างใกล้ชิด โดยให้ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลการสำรวจที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นฐานเพื่อปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบันในแต่ละเดือน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมปศุสัตว์จึงขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ext_econ@dld.go.th ทั้งนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุรเดช สมิเปรม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประชุมหารือการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรในปัจจุบัน

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) เป็นประธานการประชุมโดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ชี้แจง แนวทางการปรับปรุงข้อมูลจำนวนสุกรและผู้เลี้ยง เป็นรายเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ (หนังสือที่ กษ ๐๖๑๔/ว๒๐๕๒,๒๐๕๑) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรในปัจจุบัน โดยให้ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลการสำรวจที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานเมื่อเดือนมกราคม เป็นฐานเพื่อปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบันในแต่ละเดือน

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์หารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นควรใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist) ในการปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรให้เป็นปัจจุบัน กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

๑. ปศุสัตว์อำเภอปรับปรุงข้อมูลจำนวนสุกรและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)
๒. ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบข้อมูล จัดพิมพ์รายงานข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรรายอำเภอจากระบบ (DLD e-Regist) และเซ็นรับรองเอกสาร หากมีความผันผวนด้านปริมาณให้ระบุเหตุผลประกอบ
๓. ส่งรายงานในข้อ ๒ ให้กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ext_econ@dld.go.th เบอร์ติดต่อ ๐๒-๖๕๓-๔๔๓๔